



คัดค้านกฎกระทรวง เรื่อง การฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2567

ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง การฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พ.ศ.2567 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งสหกรณ์ได้แจ้งสาระสำคัญของกฎกระทรวงดังกล่าว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้สมาชิกทราบแล้วตามจดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2567 ลว. 26 ธันวาคม 2567

สอ.กฟภ. ได้ดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.), ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จำกัด (ชสร.), สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบทุกแห่ง เพื่อคัดค้านกฎกระทรวงดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 – 16 มกราคม 2568 ดังนี้

วันที่ 13 ธันวาคม 2567 ได้ร่วมประชุมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) โดยร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางชะลอการบังคับใช้ หรือยกเลิกกฎกระทรวง โดยที่ประชุมมีมติให้ชสอ. เป็นแกนนำดำเนินการดังนี้

ข้อสรุปมติการประชุม	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
1. ยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายทะเบียน	2 มกราคม 2568 เข้ายื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงเกษตร, อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ร้องต่อศาลปกครองขอให้ชะลอการบังคับใช้ หรือยกเลิกกฎกระทรวงฯ	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล โดยให้สหกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเป็นโจทก์ร่วม

วันที่ 6 มกราคม 2568 ได้ร่วมประชุมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และผู้แทนชุมนุมสหกรณ์วิชาชีพต่าง ๆ โดยที่ประชุมมีมติให้ สสท. เป็นแกนนำดำเนินการดังนี้

ข้อสรุปมติการประชุม	ดำเนินการแล้วเฉพาะข้อ 2 สรุปได้ดังนี้
1. สรุปประเด็นความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของสหกรณ์ ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	9 มกราคม 2568 ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการกิจการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา (นายศักดิ์ชัย นุ่มหนู และนายธวัช สุระบาล ตามลำดับ)
2. ประสานไปยังหน่วยงานกลางที่รับฟังและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี และกรรมการที่เกี่ยวข้อง	15 มกราคม 2568 ยื่นหนังสือต่อ นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการฯ ฝ่ายการเมือง
3. หากปัญหาความเดือดร้อนของสหกรณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข จะให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อดำเนินการฟ้องเพิกถอนกฎกระทรวงต่อไป	16 มกราคม 2568 ยื่นหนังสือต่อ นายณัฐพงษ์ สุปรียศิลป์ ประธานกรรมการ การเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ สอ.กฟภ. จะติดตามข่าวสาร ผลความคืบหน้า และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบเป็นระยะต่อไป